



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ในตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาโท) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี)

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป)

.....
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้มีประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาโท)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี) และตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ (วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาโท)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ		ชื่อ - สกุล	
๑	๑๐๑๐	นางสาว	สุธิดา	ท้วมสุข
๒	๑๐๐๓	นาย	จตุพล	จตุตะโน
๓	๑๐๑๒	นาย	ดิษย์	วัฒนปรีชานนท์

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ		ชื่อ - สกุล	
๑	๒๐๐๓	นางสาว	อรอนิล	บุญหล้า
๒	๒๐๑๗	นางสาว	พิชามญช์	สีสุก
๓	๒๐๐๒	นางสาว	อาลา	ตอลีปี
๔	๒๐๐๑	นางสาว	อรรวา	ตอลีปี
๕	๒๐๑๒	นาย	ชานน	จันทนยิ่งยง
๖	๒๐๒๓	นางสาว	อนงนุช	วาสุโพธิ์
๗	๒๐๒๐	นางสาว	ลินดา	วิมลสถาพร
๘	๒๐๐๔	นางสาว	ศรัญญา	แสงสว่าง

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี)

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป)

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ใด ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่คัดเลือกได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาโท) ลำดับที่ ๑ - ๓ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) ลำดับที่ ๑ - ๒ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการกรมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ชั้น ๒ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายชาญวิทย์ นาคบุรี)

ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ